



บทอ่านที่ 1

ฮซย 5:15ค,6:1-6

พระเจ้าตรัสตั้งนี้ว่า เมื่อเขามีความทุกข์ เขาจะกระตือรือร้นแสวงหาเรา “มาเถิด พวกเราจงกลับไปหาองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงฉีก และจะทรงรักษาเราให้หาย พระองค์ทรงโอบยตี และจะทรงพันบาดแผลให้เรา อีกสองวันพระองค์จะทรงให้เราฟื้น วันที่สามจะทรงทำให้เราลุกขึ้น แล้วเราจะมีชีวิตอยู่เฉพาะพระพักตร์ พวกเราจงรู้จัก จงเรียนรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด พระองค์จะเสด็จมาอย่างแน่นอนเหมือนรุ่งอรุณ จะเสด็จมาหาเราเหมือนฝน เหมือนฝนต้นฤดูใบไม้ผลิที่รดพื้นแผ่นดิน”

“เอเฟราอิมเอ๋ย เราจะทำอย่างไรดีกับท่าน ยูดาห์เอ๋ย เราจะทำอย่างไรดีกับท่าน ความรักของท่านเป็นเหมือนเมฆในยามเช้า เหมือนหมอกค้างที่หายไปตั้งแต่เช้าตรู่ ดังนั้นเราจึงใช้บรรดาประกาศกให้หุบเขาทั้งหลายจนแห้งแล้ง เราใช้คำพูดจากปากของเราฆ่าเขา คำพิพากษาของเราจะออกมาเหมือนแสงสว่าง เพราะเราต้องการความรักมั่นคง ไม่ประสงค์การถวายบูชา เราต้องการการรู้จักพระเจ้า มากกว่าเครื่องเผาบูชา”

พระวรสาร

ลก 18:9-14

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสเล่าเรื่องอุปมานี้ให้บางคนที่มีใจว่าตนเป็นผู้ชอบธรรม และดูหมิ่นผู้อื่นฟังว่า

“มีชายสองคนขึ้นไปอธิษฐานภาวนาในพระวิหาร คนหนึ่งเป็นชาวฟาริสี อีกคนหนึ่งเป็นคนเก็บภาษี ชาวฟาริสียืนอธิษฐานภาวนาในใจว่า ‘ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพเจ้าไม่เป็นเหมือนมนุษย์คนอื่น ที่เป็นขโมย อยู่ดิรรม ล้วงประเวณี หรือเหมือนคนเก็บภาษีคนนี้ ข้าพเจ้าจำศีลอดอาหารสัปดาห์ละสองวัน และถวายหนึ่งในสิบของรายได้ทั้งหมดของข้าพเจ้า’

ส่วนคนเก็บภาษียืนอยู่ห่างออกไป ไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้า ได้แต่ซ่อนอก พูดว่า ‘ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้าคนบาปด้วยเถิด’

เราบอกท่านทั้งหลายว่าคนเก็บภาษีก็กลับไปบ้าน ได้รับความชอบธรรม แต่ชาวฟาริสีไม่ได้รับ เพราะว่ามีผู้ใดที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลง ผู้ใดที่ถ่อมตนลงจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น”



พระเจ้ามิได้รักเราเพียงเพราะเราเป็นคนดี คนชอบธรรม และสวดภาวนามากกว่าคนอื่น พระองค์ยังทรงรักคนบาป คนชั่ว และคนที่ไม่มีเวลาสวดภาวนาจิตใจขึ้นหาพระองค์เลย แต่พระองค์ทรงรักคนดีและคนชั่วเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตากรุณา และทำไมเราต้องไปตัดสินคนอื่นจากการกระทำที่เราเห็นภายนอก เราหันกลับมาพิจารณาความประพฤติของเราเองมิดีกว่าหรือ ปล่อยให้การตัดสินเป็นหน้าที่ของพระเจ้าเถิด เพราะพระองค์ตรัสว่า “อย่าตัดสินเขา และท่านจะไม่ถูกตัดสิน” (มธ 7:1)

เสาร์

9

มิถุนายน

น.พริ้งชิสกา ชาวโรม

นักบวช

สดด 51:1-2,16-17,

18-19

ทำวัตรสัปดาห์ที่ 3

